

ประกาศกรมทางหลวง

เรื่อง ขยายทอดตลาด พัสตุซำรุด จำนวน ๒๗ รายการ

ที่ คค.๐๖๐๕๘/พ.๔/๑/๒๕๖๗

ด้วย กรมทางหลวง มีความประสงค์จะขยายทอดตลาด พัสตุซำรุด จำนวน ๒๗ รายการ ซึ่งมีรายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ และมีข้อกำหนดเงื่อนไข ดังนี้-

๑. สิ่งของทั้งหมดตามประกาศนี้ จะทำการขยายทอดตลาดโดยวิธีประมูลด้วยปากเปล่า
๒. ผู้ประสงค์จะเข้าประมูลสุ้ราคาซื้อขายในการขยายทอดตลาดต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประมูล และวางหลักประกันการเข้าประมูลสุ้ราคาเป็นเงินสดหรือเช็คเป็นเงิน ๑๒,๒๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) แก่กรมทางหลวงพร้อมสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน กรณีเป็นนิติบุคคลต้องแนบหนังสือรับรองนิติบุคคล ที่ทะเบียนรับรองไม่เกิน ๓ เดือนนับถึงวันขยายทอดตลาดและหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) เพื่อเป็นหลักประกันการสุ้ราคาโดยกรมทางหลวง จะออกใบเสร็จรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐาน

สำหรับผู้ประมูลสุ้ราคาซื้อขายในการขยายทอดตลาดไม่ได้ กรมทางหลวงจะคืนหลักประกันการเข้าประมูลสุ้ราคาซื้อขายในวันนั้น โดยให้นำใบเสร็จรับเงินไปแสดงและลงนามรับหลักประกันคืนในสมุดลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประมูลสุ้ราคาซื้อขาย เว้นแต่ผู้ประมูลสุ้ราคาได้กรมทางหลวงจะคืนให้เมื่อชำระค่าสิ่งของครบถ้วนแล้ว แต่หากผู้ประมูลสุ้ราคาได้เพิกเฉยไม่มาลงนามในแบบบันทึกหลักฐานข้อตกลงซื้อขายสิ่งของจากการขยายทอดตลาด กรมทางหลวงมีสิทธิริบหลักประกันได้ทันที

๓. ผู้ประมูลสุ้ราคาซื้อขายในการขยายทอดตลาดได้ ต้องลงนามในแบบบันทึกหลักฐานข้อตกลงซื้อขายสิ่งของจากการขยายทอดตลาดโดยทันทีพร้อมชำระเงินค่าสิ่งของทั้งหมดหรือวางมัดจำไว้เป็นเงินสดไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๓๐ ของราคาประมูลสุ้ราคาได้ และต้องชำระเงินที่ค้างชำระให้ครบภายใน ๗ วันทำการ นับตั้งแต่วันที่การขยายทอดตลาดสำเร็จบริบูรณ์จึงจะนำสิ่งของที่ประมูลได้ออกไปจากที่เก็บของกรมทางหลวงถ้าเกินกำหนดดังกล่าวกรมทางหลวงจะถือว่าผู้ซื้อละเลยไม่ใช้ราคาและกรมทางหลวงมีสิทธิที่จะริบหลักประกันและเงินมัดจำที่วางไว้ได้ทันที และนำสิ่งของไปดำเนินการขายใหม่ หากได้เงินไม่คุ้มราคาและค่าขยายทอดตลาดขั้นเดิม ผู้ซื้อซึ่งละเลยไม่ใช้ราคา ต้องชำระเงินในส่วนที่ขาดนั้น

๔. การชำระเงิน จะต้องชำระเป็นเงินสด หรือเช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่ายลงวันที่ ที่ใช้เช็คนั้นชำระหรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ ก็ได้ เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวง จะออกใบเสร็จรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐาน

๕. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ผู้ประมูลสุ้ราคาได้ต้องขนส่งสิ่งของที่ซื้อนั้นออกจากบริเวณที่เก็บของกรมทางหลวง ภายใน ๗ วัน ถ้าไม่ขนออกไปตามระยะเวลาที่กำหนดนี้ กรมทางหลวงสงวนสิทธิ์ที่จะริบสิ่งของ ดังกล่าวไปดำเนินการขายใหม่โดยไม่มีค่าธรรมเนียมให้ก็ได้

๖. กรมทางหลวงทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะขายหรือยกเลิกการขายทอดตลาดนี้เสียก็ได้ ถ้าเห็นว่าราคาสูงสุดที่ผู้ประมูลสุ้ราคาเสนอให้มันยังไม่เป็นที่พอใจ ในกรณีเช่นนี้ผู้เข้าประมูลสุ้ราคาจะเรียกค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

๗. กรมทางหลวง จะทำการโอนทะเบียนเครื่องจักร/ยานพาหนะ ให้ผู้ประมูลสุ้ราคาซื้อ เมื่อได้ชำระครบถ้วนแล้ว ค่าใช้จ่ายในการโอนทะเบียน ผู้รับโอนต้องเสียค่าโอน รวมตลอดทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่พึงมีทั้งหมด กรมทางหลวงจะเป็นผู้แจ้งและมอบหลักฐานให้กับนายทะเบียนโดยตรง จะไม่ยินยอมให้ผู้ประมูลสุ้ราคาซื้อถือไปเอง แต่จะมอบสำเนาหนังสือแจ้งนายทะเบียนเท่านั้น ให้ผู้ประมูลสุ้ราคาซื้อ เพื่อนำไปติดต่อทำการโอนกับนายทะเบียนต่อไป

๘. การขายเครื่องจักร/ยานพาหนะ ที่ยุบรวมเป็นเศษเหล็ก ไม่มีการโอนทะเบียนให้

๙. ผู้ใดสนใจ ให้ติดต่อขอข้อมูลสิ่งของที่จะขายได้ ณ ที่ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๓

๓. ราชสีมา - โชคชัย ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา ในวันและเวลาราชการ (โดยเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นผู้นำไปดูและชี้แจง)

๑๐. กำหนดการขายทอดตลาดโดยวิธีประมูลสุ้ราคาด้วยปากเปล่าในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ ที่ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๓ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)


(นายชิตพล เหล่าอิน)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๓

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง

บัญชีรายละเอียดแสดงรายการสิ่งของที่จะดำเนินการขายทอดตลาด

ตามประกาศขายทอดตลาด เลขที่ คค.๐๖๐๕๘/พ.๔/๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หมายเหตุ
๑	เครื่องทำน้ำเย็น	๑ เครื่อง	รายการที่ ๑ - ๒๑ , ๒๓ - ๒๗
๒	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	๑ เครื่อง	ดูสภาพได้ที่ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๓
๓	เก้าอี้สำนักงาน	๑ ตัว	ถ.ราชสีมา - โชคชัย ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง
๔	เก้าอี้สำนักงาน	๑ ตัว	จ.นครราชสีมา
๕	เก้าอี้สำนักงาน	๑ ตัว	รายการที่ ๒๒ ดูสภาพได้ที่ หมวดทางหลวง
๖	เก้าอี้สำนักงาน	๑ ตัว	โชคชัย ถ.ราชสีมา - โชคชัย ต.ด่านเกวียน
๗	เก้าอี้สำนักงาน	๑ ตัว	อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
๘	เก้าอี้สำนักงาน	๑ ตัว	
๙	เก้าอี้สำนักงาน	๑ ตัว	
๑๐	เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์	๑ ตัว	
๑๑	เก้าอี้นั่งประชุมหรือฟังคำบรรยาย	๑ ตัว	
๑๒	เก้าอี้นั่งประชุมหรือฟังคำบรรยาย	๑ ตัว	
๑๓	เก้าอี้นั่งประชุมหรือฟังคำบรรยาย	๑ ตัว	
๑๔	เก้าอี้นั่งประชุมหรือฟังคำบรรยาย	๑ ตัว	
๑๕	เก้าอี้เอนกประสงค์	๑ ตัว	
๑๖	เก้าอี้เอนกประสงค์	๑ ตัว	
๑๗	เครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยแบบธรรมดา	๑ ตัว	
๑๘	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	๑ เครื่อง	
๑๙	เครื่องพิมพ์ (PRINTER)	๑ เครื่อง	
๒๐	หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)	๑ เครื่อง	
	วัสดุ		
๒๑	ถังยางเปล่าแอสฟัลท์	๔๕๘ ใบ	
๒๒	เสาป้ายโอเวอร์แฮด	๔ ต้น	
๒๓	คอมโซเดียม ๒๕๐ วัตต์ (ชำรุด)	๙ ดวง	
๒๔	คอมโซเดียม ขนาด ๒๕๐ วัตต์	๘ ดวง	
๒๕	ตู้ควบคุมพร้อมฐานตั้ง	๑ ตู้	
๒๖	เศษวัสดุเก่า (บัสลาส ๒๕๐ วัตต์) กก.	๑๕๖ กก.	
๒๗	เศษวัสดุเก่า (อิ๊กไนเตอร์) กก.	๘ กก.	
	(รวมยี่สิบเจ็ดรายการ)		

(นายชิตพล เหล่าอัน)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงรักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๓